



THÀNH PHỐ THÁI BÌNH

Bảo đảm các mục tiêu phát triển kinh tế



Sản xuất tại Công ty TNHH Bông Thái Bình (cụm công nghiệp Phong Phú).

Với sự vào cuộc của chính quyền các cấp, sự chung tay của doanh nghiệp và người dân, thành phố Thái Bình đã thực hiện tốt mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch Covid-19 vừa bảo đảm các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội

trong 6 tháng đầu năm 2021.

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp tại một số tỉnh, thành phố Thái Bình đã và đang thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, biện pháp phòng, chống dịch,

kiến quyết không để dịch xâm nhập, lây lan vào địa bàn. Bên cạnh đó, kiên trì thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch hiệu quả vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội. Ông Đinh Gia Dũng, Chủ tịch UBND thành phố chia sẻ: Những kết

quả đáng ghi nhận trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 đã tiếp thêm sức mạnh để thành phố kiên trì thực hiện mục tiêu kép, bảo đảm hoạt động sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội. Sự chỉ đạo, điều hành với các giải pháp sát thực, phù hợp được triển khai kịp thời, từ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ, tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp và người dân đã mang lại hiệu quả. Hoạt động của các doanh nghiệp cơ bản bảo đảm và dần được khôi phục. Các ngành sản xuất phục hồi và tăng trưởng trở lại với mức tăng khá. Tổng giá trị sản xuất ước đạt gần 17.300 tỷ đồng, tăng 7,66% so với cùng kỳ năm 2020; trong đó, công nghiệp, xây dựng tăng 8,79%, thương mại, dịch vụ tăng 5,19%, nông nghiệp, thủy sản tăng 0,57%.

(Xem tiếp trang 2)

ĐÔNG HƯNG

Chuyển trọng tâm sang chăm sóc lúa mùa

Đến thời điểm này, các địa phương trên địa bàn huyện Đông Hưng đã hoàn thành gieo cấy lúa mùa với diện tích trên 11.000ha. Trong đó, trà lúa mùa sớm 2.500ha, diện tích lúa mùa cấy bằng máy tăng lên trên 3.000ha. Hiện những diện tích trà lúa sớm đang trong giai đoạn đẻ nhánh, trà lúa đại trà đang được nông dân tập trung chăm bón, tỉa dặm.

Để lúa sinh trưởng và phát triển tốt, huyện chỉ đạo các địa phương chuyển trọng tâm sang chăm bón sớm cho lúa mới cấy.

Tổ chức bón thúc cho lúa mùa với quan điểm nặng đầu, nhẹ cuối, bón lót sâu, thúc sớm, sử dụng các loại phân lân NPK chuyển dùng có hàm lượng đạm và kali cao. Bên cạnh việc điều tiết nguồn nước cho các vùng khô hạn, các địa phương chuẩn bị sẵn sàng phương án tiêu úng, để phòng mưa lớn cục bộ; thường xuyên kiểm tra đồng ruộng phát hiện sâu bệnh như rầy nâu, rầy lưng trắng, sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân hai chấm... dự báo sẽ gây hại trong thời gian tới để hướng dẫn nông dân phun trừ kịp thời.

THU HIỀN



Nông dân xã An Châu (Đông Hưng) tập trung cấy lại diện tích lúa bị chết do ngập úng.

HUNG HÀ

Chung khảo hội thi báo cáo viên giỏi

Huyện Hưng Hà vừa tổ chức hội thi báo cáo viên giỏi năm 2021 về tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại vòng chung khảo, các thí sinh tham gia thuyết trình và trả lời câu hỏi kỹ năng, nghiệp vụ tuyên truyền miệng. Nhiều nghị quyết quan trọng đã được các thí sinh lựa chọn để hiện tại hội thi như: 3 đột phá phát triển trong Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ huyện Hưng Hà; khát vọng phát triển đất nước trong Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; những nhận thức và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam... Hội thi là dịp để các báo cáo viên giao lưu, học hỏi kinh nghiệm và thể hiện kỹ năng, nghiệp vụ tuyên truyền miệng; nâng cao nhận thức của cấp ủy các cấp về vị trí, vai trò của công tác tuyên truyền miệng, từ đó tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác tuyên truyền, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức trao 1 giải nhất cho báo cáo viên Đảng bộ xã Hồng An; 2 giải nhì cho báo cáo viên Đảng bộ xã Chí Hòa và Ban CHQS huyện; 2 giải ba cho báo cáo viên Đảng bộ xã Hòa Bình và xã Tiến Đức.

MAI THƯ

CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÁI BÌNH

Khởi công dự án trạm biến áp 110kV Hưng Hà 2

Tại xã Hòa Tiến (Hưng Hà), Công ty Điện lực Thái Bình phối hợp với Ban Quản lý dự án xây dựng điện miền Bắc tổ chức khởi công dự án trạm biến áp 110kV Hưng Hà 2 và nhánh rẽ tỉnh Thái Bình.

Dự án trạm biến áp 110kV Hưng Hà 2 và nhánh rẽ tỉnh Thái Bình lắp đặt 2 trạm biến áp 40MVA, trong đó giai đoạn đầu lắp đặt 1 trạm biến áp 40MVA-115/38,5/23kV và đường dây 110kV nhánh rẽ dài 0,05km, được trang bị hệ thống thu thập, giám sát, đo đếm và điều khiển từ xa vận hành theo chế độ không người trực, tổng mức đầu tư hơn 71 tỷ đồng. Công trình dự kiến đóng điện khai thác sử dụng vào quý I/2022. Đây là một trong những công trình trọng điểm đối với tỉnh Thái Bình, góp phần duy trì việc cung cấp điện ổn định, giảm sự cố lưới điện, giảm tổn thất điện năng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

MẠNH THẮNG

Ngày cao điểm "Chiến sĩ tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới"



Đoàn Thanh niên xã Vũ Đoài (Vũ Thư) làm biển cảnh báo nguy hiểm tại ngã tư.

Sáng ngày 18/7, tại các xã: Vũ Tiến, Vũ Đoài (Vũ Thư), Huyện đoàn Vũ Thư và đoàn thanh niên 2 xã đã tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày cao điểm "Chiến sĩ tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới". Đây là đơn vị được Tỉnh đoàn chọn làm điểm hoạt động cấp tỉnh.

Tại xã Vũ Tiến, Đoàn Thanh niên xã đã khánh thành nhà tình nghĩa cho bà Trần Thị Tôn, hộ nghèo đơn thân ở thôn Quần Tiên. Đoàn Thanh niên xã huy động nguồn ủng hộ xây nhà cho bà Tôn với tổng trị giá ủng hộ 100 triệu đồng. Nhân dịp này, các cấp bộ đoàn, cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể của địa phương tặng quà để bà Tôn ổn định cuộc sống. Cũng tại xã Vũ Tiến, đoàn viên, thanh niên, học sinh đã tham gia vệ sinh khuôn viên Nghĩa trang Liệt sĩ; tuyên truyền, hướng dẫn người dân phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình.

(Xem tiếp trang 4)
KHUÂN PHƯƠNG

Đột phá trong công tác huấn luyện

(Xem trang 4)



Lực lượng dân quân huyện Vũ Thư tham gia huấn luyện năm 2021.

Vươn lên từ vùng đất trũng

Trang 2

Chủ động phòng, chống sốt xuất huyết Không để xảy ra dịch chông dịch

Trang 3

Toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19
Đường dây nóng: 1800 9402 - 0227.3831.398

Công văn số 40/CV-BCB, ngày 17 tháng 7 năm 2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh về việc tăng cường các biện pháp kiểm soát người ra, vào tỉnh
(Xem trang 4)

THÔNG BÁO KHẨN SỐ 08

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thái Bình thông báo khẩn tìm người liên quan đến chuyến bay có ca mắc Covid-19 của Thái Bình như sau:

Những người đã đi trên chuyến bay VN266 ngày 14 tháng 7 năm 2021 của hãng hàng không Việt Nam Airlines từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Hà Nội (bệnh nhân ngồi ghế 25C).

Tất cả những người có liên quan trên liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất, các số đường dây nóng và tiếp nhận thông tin phòng, chống dịch Covid-19 của các tỉnh, thành phố hoặc của Bộ Y tế (1900.9095) để được tư vấn hỗ trợ và cung cấp số điện thoại những người đã tiếp xúc gần với mình.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thái Bình thông báo.

Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 18/7

Trên thế giới, theo báo cáo của Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, Bộ Y tế, tính đến 18 giờ ngày 18/7, số người nhiễm Covid-19 tại các quốc gia, vùng lãnh thổ là hơn 190,9 triệu người, trong đó hơn 4,1 triệu người đã tử vong.

Tại Việt Nam, trong ngày 18/7, cả nước ghi nhận thêm 5.926 ca nhiễm Covid-19 mới, trong đó 5.887 ca trong nước và 39 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Việt Nam hiện đã ghi nhận 53.830 ca nhiễm Covid-19.

Số ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay là 50.201 ca, trong đó có 7.893 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Hiện 10.667/53.830 bệnh nhân đã được điều trị khỏi, còn 42.909 bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế.

Tổng số bệnh nhân nhiễm Covid-19 đã tử vong trên cả nước là 254 bệnh nhân.

Tại Thái Bình, tối ngày 18/7 ghi nhận 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 từ Thành phố Hồ Chí Minh về, đã được cách ly ngay tại khu cách ly tập trung huyện Quỳnh Phụ.

(Xem tiếp trang 4)

SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19

SỐ Y TẾ: 0969.851.212
0227.3640.786

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH: 0931.581.292 - 0914.590.476
0227.3831.885